



บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ที่ : SAWAD-006/2566

วันที่: 9 พฤษภาคม 2566

เรื่อง: แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

เรียน: กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เงินสดทันใจ จำกัด (“FM”) จำนวน 4,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยเป็นการซื้อหุ้นคืนจากธนาคารออมสินตามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นระหว่างธนาคารออมสินและบริษัทฯ (“สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น”) ในราคาหุ้นละ 306.00 บาท ซึ่งเป็นราคาเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้เคยขายหุ้นสามัญจำนวนดังกล่าวให้แก่ธนาคารออมสิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

ภายในเดือนมิถุนายน 2566

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้ซื้อ : บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้ขาย : ธนาคารออมสิน

3. รายละเอียดของทรัพย์สินที่ซื้อ

3.1 ทรัพย์สินที่ซื้อ หุ้นสามัญของ บริษัท เงินสดทันใจ จำกัด จำนวน 4,900,000 หุ้น

3.2 ทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท

3.3 ประเภทธุรกิจ ให้บริการสินเชื่อรายย่อยภายใต้การกำกับ

3.4 มูลค่าการซื้อขาย 1,499.4 ล้านบาท

3.5 สัดส่วนการการถือหุ้นก่อนและหลังการซื้อขาย



บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้น	ก่อนการซื้อขาย	หลังการซื้อขาย
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	49%	98%
ธนาคารออมสิน	49%	0%
NT Asset (Cayman) Limited	2%	2%

ในการเข้าทำรายการซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นใน FM เข้าขายเป็นการเข้าซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของ บริษัท ตามมาตรา 107(2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และยังคงเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญเข้าขายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (**ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป**) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 5.62 คำนวณรายการตามเกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และพิจารณาขนาดของรายการได้มาและจำหน่ายไปของทรัพย์สินตามเกณฑ์ที่กำหนดในรอบ 6 เดือนก่อนหน้านี้นี้ มีขนาดน้อยกว่าร้อยละ 15 ซึ่งไม่เข้าขายต้องปฏิบัติตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป

อย่างไรก็ตาม กรณีนี้ถือเป็นกรณีที่บริษัทฯ ได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่น ซึ่งเป็นผลให้บริษัทอื่นนั้นมีสภาพเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ กล่าวคือ การซื้อหุ้นของ FM จากธนาคารออมสินดังกล่าว จะส่งผลให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน FM ในสัดส่วนร้อยละ 98 ของหุ้นทั้งหมดใน FM โดย FM จะถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ภายหลังการโอนหุ้น ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ FM ให้ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารจัดการใหม่ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังการโอนหุ้น ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ FM จะต้องไม่ขัดกับกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการของบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการของบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

1. พิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นและการแก้ไขข้อบังคับดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม และแก้ไขสัญญา เอกสาร คำขอ อนุญาต คำขอ ผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นและการแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว
3. ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การซื้อหุ้นและการแก้ไขข้อบังคับดังกล่าวประสบผลสำเร็จ รวมถึงการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น



บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2. อนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดวันประชุมในวันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยถ่ายทอดสดจาก ห้อง Auditorium ชั้น 3 อาคารศรีสวัสดิ์ เลขที่ 99/392 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ มีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เงินสดทันที จำกัด

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการ มอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ซึ่งรวมถึง การออกหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดอื่น ๆ ของการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 รวมถึง การเปลี่ยนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 (Record Date) ตามที่เห็นว่าจำเป็น หรือตามความเหมาะสมและสมควร ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นางนภาพร พรกิติพงษ์-

(นางนภาพร พรกิติพงษ์)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ